



THÁI THỤY

Tích cực triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Sau gần 1 năm triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ, đến nay 100% tổ chức cơ sở đảng ở huyện Thái Thụy đã khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm.

Chi bộ thôn Hóa Tài (Đảng bộ xã Thụy Duyên) hiện có 67 đảng viên, trong đó hơn 50% đảng viên từ 60 tuổi trở lên. Đối với những đảng viên cao tuổi, việc tiếp cận, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” gặp không ít khó khăn. Để giúp các đảng viên cao tuổi ở các chi bộ sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, Đảng ủy xã Thụy Duyên đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng

viên phụ trách các chi bộ, nhất là những đảng viên trẻ có kiến thức về công nghệ thông tin tích cực hướng dẫn đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng phần mềm. Đồng chí Đặng Thị Kim Hoà, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Ban đầu, hầu hết đảng viên cao tuổi ở Chi bộ thôn Hóa Tài đều không biết sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Sau khi tôi và một số đồng chí đảng ủy viên khác hướng dẫn



Đoàn Thanh niên xã Thụy Duyên (Thái Thụy) hướng dẫn đảng viên Chi bộ thôn Hóa Tài sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

thì đến nay hầu hết các đảng viên cao tuổi trong Chi bộ đã biết cách truy cập, sử dụng để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng chí Bùi Văn Tám, Bí thư Chi bộ thôn Hóa Tài chia sẻ: Do Chi bộ có nhiều đảng viên cao tuổi nên được xã tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kỹ lưỡng. Đặc biệt là sự hướng dẫn trực tiếp của các đồng chí đảng viên trẻ nên việc khai thác, sử dụng phần mềm của các đảng viên trong Chi bộ nhanh và hữu hiệu hơn. Nhờ có phần mềm, các đồng chí trong Chi ủy dễ dàng nắm bắt

Đảng bộ huyện Thái Thụy hiện có trên 13.000 đảng viên, sinh hoạt tại 67 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Để triển khai sâu rộng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, từ tháng 11/2021 đến nay, Huyện ủy Thái Thụy đã ban hành kế hoạch, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trên địa bàn huyện, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của tỉnh; thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, tổ giúp việc. Huyện chỉ đạo các địa phương lắp đặt mạng internet tại 100% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát động cán bộ, đảng viên trẻ nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong thực hiện và hỗ trợ đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng phần mềm; tổ chức tập huấn kỹ năng cài đặt, sử dụng phần mềm cho cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên cao tuổi. Toàn huyện đã tổ chức 37 lớp tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” với 5.640 đảng viên tham gia. Đến nay, hầu hết đảng viên có bản thạo thông minh trên địa bàn huyện đã hoàn thành cài đặt

phần mềm. Nhiều đảng viên tích cực, hào hứng trong việc khai thác các tính năng, tiện ích của phần mềm, nhất là trong việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, có số điểm tích lũy cao. Một số chi bộ đã ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cho biết: Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã nhanh chóng triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến tất cả các đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đến nay, toàn huyện có 100% tổ chức cơ sở đảng và gần 80% đảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm; số đảng bộ, chi bộ áp dụng phần mềm vào sinh hoạt đảng hàng tháng đạt hơn 82%.

Thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ sử dụng và giữ bảo cáo việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” theo đúng định kỳ hàng tháng; giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn và người đứng đầu của đảng bộ, chi bộ trong việc quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần mềm tại địa bàn được phân công phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện thường xuyên khai thác sử dụng phần mềm và tổ chức tốt các lớp tập huấn quản trị, khai thác, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng bộ, chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn.

TRẦN TUẤN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Gala văn nghệ chào mừng trên 1.000 tân sinh viên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức gala văn nghệ chào mừng tân sinh viên năm 2022.

Gala văn nghệ thu hút hàng nghìn khán giả cổ vũ với nhiều tiết mục: hát, múa, chơi đàn ghi-ta, nhảy dance-sport độc đáo, hấp dẫn do đoàn viên, sinh viên của Trường dàn dựng, biểu diễn. Đặc biệt, một số tiết mục do các tân sinh viên trực tiếp tham gia. Nhân dịp này, Đoàn Trường phối hợp với các doanh nghiệp trao tặng 16 suất quà cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường.

Gala văn nghệ góp phần tạo không khí sôi nổi để các tân sinh viên hứng khởi, thi đua học tập, rèn luyện đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2022 - 2023 nói riêng và cả khóa học nói chung.

QUYNH LƯU

VŨ VINH Gần 100 người được khám và cấp thuốc miễn phí

Sáng ngày 30/10, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho những người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã Vũ Vinh (Vũ Thư).

Gần 100 người dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã Vũ Vinh đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh khám lâm sàng và cận lâm sàng, tư vấn các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, nội khoa, ngoại khoa và được cấp thuốc miễn phí.

Đây là hoạt động ý nghĩa, với mục đích mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, nhất là với những người nghèo, cận nghèo ở vùng nông thôn; giúp họ sớm phát hiện bệnh tật, từ đó chủ động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt để phòng tránh và nâng cao sức khỏe bản thân.

ĐỖ HỒNG GIA

Nếp sống mới từ “5 không, 3 sạch”

Đó là chia sẻ của chị Đinh Thị Thúy, hội viên phụ nữ thôn Quý Đức, xã Đông Xuyên (Tiền Hải). Chị là 1 trong 56 tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Tiếp khách trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, chị Thúy cho biết: Các tiêu chí: Không nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bắt bình đẳng giới; không có bạo lực; không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ thì gia đình nào cũng nên có. Bởi vậy, khi các cấp hỗ trợ triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tôi và gia đình hưởng ứng ngay.

Bằng chứng là việc vợ chồng chị Thúy năng động trong phát triển kinh tế. Ngoài 5 sào ruộng, anh chị làm thêm dịch vụ thu mua thuốc của bà con trong xã, mua 1 máy xát gạo bán cho các đại lý, công ty trong huyện; làm đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con. Công việc không lúc ngơi tay nhưng vợ chồng chị luôn tranh thủ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức, tìm hiểu qua báo, đài làm nền tảng cho công việc sản

xuất, nâng cao năng suất cây trồng, phát triển kinh tế gia đình, lo cho các con. Đến nay, gia đình chị Thúy đã có thu nhập ổn định, hơn 150 triệu đồng/năm.

Đã từng có thời gian gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên chị kinh tế ổn định, chị Thúy lại cùng các chị em hội viên ở địa phương thăm hỏi động viên, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, giúp cho chị em phụ nữ khác ngày càng phát triển. Chị cho biết: Tôi vận động các chị em khác cùng xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, truyền đạt lại kinh nghiệm sản xuất cho các chị em, đồng góp tiền vào quỹ để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, để xuất cho chị em phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình để chung tay góp sức vào công cuộc giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Là một trong những hội viên được chị Thúy và chị em hỗ trợ con giống và phân bón trả chậm, chị Vũ Thị Minh Thu, hội viên

phụ nữ thôn Quý Đức cho biết: Tôi cảm kích tấm lòng của chị Thúy cũng như chị em trong thôn. Chị Thúy là tấm gương để chị em học tập.

Đối với tiêu chí “3 sạch”, gia đình chị Thúy cũng rất quan tâm, thực hiện tốt. Điều đó thể hiện qua việc sắp xếp đồ dùng trong nhà ngăn nắp, vườn cây xanh tốt; rác thải hữu cơ được gia đình chị xử lý bằng men vi sinh để tạo phân bón cho cây trong vườn. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình tích cực tham gia vệ sinh môi trường; trồng và chăm sóc hoa tại đường thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để có không gian thoáng đãng, mát mẻ, theo chị Thúy thì không mất nhiều thời gian, công sức bởi đó là thói quen và thành nếp sống của gia đình. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng đồng nghĩa với chính sức khỏe của mình và của cả gia đình được bảo đảm.

Chị Lương Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Xuyên cho biết: Chị Đinh Thị Thúy là hội viên tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Sự thay đổi cuộc sống trong gia đình chị Thúy cũng như những hội viên khác đã khẳng định, khi áp dụng cuộc vận động đã cải thiện điều kiện sống của hội viên phụ nữ, không những giúp chị em hội viên phụ nữ vươn lên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

KUÂN PHƯƠNG



Chị Đinh Thị Thúy xát gạo bán cho các đại lý.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 90% số đám cưới, đám tang và lễ hội thực hiện tốt nếp sống văn minh nhưng vẫn còn tình trạng số ít cơ sở, hộ gia đình chưa chấp hành nghiêm quy định, gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. Mỗi đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức ra mắt mô hình dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Quỳnh Minh với hy vọng từ mô hình điểm, phong trào sẽ lan tỏa trong tỉnh.

Phát huy vai trò hạt nhân của cộng đồng

Theo phong tục tập quán từ xưa đến nay, việc cưới, việc tang và lễ hội là hoạt động chứa đựng những nghi lễ, tập tục mang bản sắc, nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp cần gìn giữ. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và lễ hội đã có nhiều thay đổi, cách tân theo xu hướng hiện đại. Điều này đặt ra yêu cầu làm thế nào để việc cưới, việc tang và lễ hội vừa kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở mỗi địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Minh cho biết: Quỳnh Minh là xã thuần nông của huyện Quỳnh Phụ, toàn xã có trên 1.500 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu, được phân thành 7 thôn, có 13 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, trong đó 4 di tích lịch sử cấp tỉnh hầu hết có tuổi đời hàng trăm năm, là chứng tích của quá trình người dân nơi đây đồng hành cùng dân tộc qua các cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, là nét đẹp trong đời sống. Trong đó, đã cải tạo nghĩa trang nhân dân của xã thành nghĩa trang kiểu mẫu, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các ngành, các cấp về thăm và đánh giá là mô hình tiêu biểu. Các lễ hội thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm trang trọng, giữ gìn được các nghi lễ truyền thống, bản sắc văn hóa của địa phương; phần hội được tổ chức lành mạnh, kết hợp trình diễn văn nghệ, trò chơi, trò dân gian. Các tập tục lạc hậu

QUYNH MINH Văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội



Việc thực hiện nếp sống văn minh được tuyên truyền, phổ biến đến mọi người dân trên địa bàn xã.

dẫn được xóa bỏ, nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn làng, đặc biệt các lễ cưới, lễ tang bảo đảm an toàn lành mạnh, đơn giản, tiết kiệm.

Nỗ lực phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, xã Quỳnh Minh là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn triển khai mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mô hình hoạt động trên cơ sở lấy hoạt động của các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các thôn làm nòng cốt, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mục tiêu của mô hình là không để diễn ra tình trạng như đám cưới linh đình, làm rạp lấn chiếm lòng đường, mở loa đài công suất lớn quá giờ quy định; đám tang có thời gian phúng viếng kéo dài, vòng hoa, bức trướng nhiều gây lãng phí; lễ hội tồn tại hoạt động mê tín dị đoan, thu mua mại hóa... Nỗ lực thúc đẩy hiệu quả hoạt động của mô hình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hướng dẫn việc thành lập, tổ chức hoạt động đối với ban chỉ

dẫn được xóa bỏ, nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn làng, đặc biệt các lễ cưới, lễ tang bảo đảm an toàn lành mạnh, đơn giản, tiết kiệm. Nỗ lực phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, xã Quỳnh Minh là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn triển khai mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mô hình hoạt động trên cơ sở lấy hoạt động của các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các thôn làm nòng cốt, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mục tiêu của mô hình là không để diễn ra tình trạng như đám cưới linh đình, làm rạp lấn chiếm lòng đường, mở loa đài công suất lớn quá giờ quy định; đám tang có thời gian phúng viếng kéo dài, vòng hoa, bức trướng nhiều gây lãng phí; lễ hội tồn tại hoạt động mê tín dị đoan, thu mua mại hóa... Nỗ lực thúc đẩy hiệu quả hoạt động của mô hình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hướng dẫn việc thành lập, tổ chức hoạt động đối với ban chỉ

Thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ông Phạm Văn Trường, công chức văn hóa xã Quỳnh Minh thông tin thêm: Ngay từ đầu năm, xã đã phát động thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai việc đăng ký đến từng hộ gia đình, khu dân cư, đoàn thể và đến thời điểm này, chúng tôi đang tiến hành chăm điểm cho từng đơn thể, từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Điểm nổi bật là 7/7 thôn của xã Quỳnh Minh từ năm 2012 đến nay luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Đóng góp không nhỏ vào kết quả đó là hiệu quả từ việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại địa phương.

Để phát huy mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 7 thôn trên địa bàn xã Quỳnh Minh đã phân công công việc cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, ban vận động của mô hình. Đặc biệt, thời điểm cuối năm như hiện nay thường diễn ra nhiều đám cưới cũng như việc

xây cất mộ của các gia đình, ban vận động mô hình tại các thôn nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân để các hoạt động diễn ra theo đúng quy định, góp phần xây dựng được triển khai của mô hình, Trưởng Tiểu học và THCS Quỳnh Minh đã đăng ký chăm sóc di tích lịch sử cấp tỉnh tại địa phương. Qua đó, các em học sinh sẽ có những buổi chăm sóc khuôn viên khu di tích, đồng thời, được các bậc bố lão trong làng chia sẻ về lịch sử của di tích, những vị thành niên thời thơ ấu di tích. Hoạt động này góp phần gắn kết tình cảm của mỗi người con với quê hương và bồi đắp thêm tình yêu, niềm tự hào về truyền thống của quê hương trong mỗi thế hệ học sinh.

Từ việc triển khai mô hình khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã Quỳnh Minh cho thấy ở mỗi thời điểm, các cấp, ngành, địa phương đều có những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó, thúc đẩy xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

TU ANH